

West Elementary
Chính Sách Tham Gia Của Phụ Huynh và Gia Đình Trong Khuôn Viên
Title I
2023-2024

Tầm Nhìn Của Chúng Tôi

Trường tiểu học West sẽ là nơi cha mẹ/phụ huynh, giáo viên, thành viên cộng đồng và học sinh cùng nhau tạo ra một môi trường tích cực, an toàn và đảm bảo sẽ thúc đẩy một cộng đồng của những người học lâu dài. Học sinh sẽ được khuyến khích chịu trách nhiệm về hành động của mình cũng như hành động học tập của các em. Giáo viên sẽ sử dụng các kinh nghiệm giải quyết vấn đề thực tế trong lớp học để khuyến khích tư duy phản biện và phát triển các công dân có năng suất. Sự độc đáo của mỗi cá nhân sẽ được công nhận và có giá trị để giúp mỗi em phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Sứ Mệnh Của Chúng Tôi

Chúng tôi, giảng viên của Trường Học West Elementary, cam kết làm việc với học sinh, phụ huynh và cộng đồng để đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Chúng Tôi đã Đưa Ra Việc Phát Triển của Học Viên Là:

- Nhiệt tình học tập
- Các thành viên có trách nhiệm, năng suất trong cộng đồng, có khả năng làm việc với tinh thần hợp tác
- Người học độc lập suốt đời
- Người giải quyết vấn đề
- Tôn trọng bản thân và những người khác

Tại West Elementary, Chúng Tôi Tin...

- Tất cả trẻ em đều có thể học
- Trẻ em có quyền có một môi trường học tập an toàn, tích cực, nuôi dưỡng
- Kinh nghiệm thực tế, giải quyết vấn đề, thực hành là cốt lõi của chất lượng học tập
- Sự độc đáo của cá nhân phải được tôn trọng
- Việc học tối ưu phụ thuộc vào sự giao tiếp và ý thức hợp tác giữa học sinh, cha mẹ/phụ huynh, cộng đồng và trường học.

Chúng tôi tin rằng cha mẹ/phụ huynh và gia đình là điều cần thiết để học sinh có một nền giáo dục tốt nhất. Các chính sách sau đây liệt kê những cách để chúng tôi giúp học sinh có được nền giáo dục xứng đáng. Trường học của chúng tôi nhận được tiền của liên bang theo Title I, Phần A của Đạo Luật Thành Công cho Mỗi Học Sinh (ESSA) để giúp học sinh. Chính sách tham gia của phụ huynh và gia đình bằng văn bản này được yêu cầu bởi Title I, Phần A, Phần 1118 của Đạo Luật Thành Công cho Mỗi Học Sinh (ESSA). Mặc dù điều đó là bắt buộc, chúng tôi tin rằng bạn xứng đáng được biết cách chúng tôi sẽ giúp bạn có được sự giáo dục tốt nhất cho con mình.

Cuộc Họp Thường Niên Title I

Năm nay trước ngày 30 tháng 10, chúng tôi sẽ có một cuộc họp Title 1 cho cha mẹ/phụ huynh. Một sẽ được tổ chức vào buổi sáng và một vào buổi tối. Chúng ta sẽ nói về những lợi ích của việc nhận tiền Title I và nói về quyền của phụ huynh, các hoạt động gắn kết giữa phụ huynh và gia đình, Chính Sách Tham Gia của Phụ Huynh và Gia Đình Trong Khuôn Viên Title I và Hợp Đồng Trường Học-Phụ Huynh và trả lời các câu hỏi của bạn Title I.

Cuộc Họp Phụ Huynh và Thông Tin

Để giúp học sinh có được một nền giáo dục tốt nhất, chúng tôi biết rằng quý vị cần thông tin. Chúng tôi sẽ cung cấp các cuộc họp vào những thời điểm và ngày khác nhau trong suốt năm học. Năm nay, nhiều cuộc họp của chúng tôi sẽ được tổ chức thông qua các ứng dụng trên máy tính và Zoom. Các cuộc họp phụ huynh và gia đình sẽ bao gồm thông tin về chương trình giáo dục, làm thế nào để giúp học sinh học tập ở nhà trong các lĩnh vực đọc, toán và khoa học. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp trợ giúp về cách sử dụng Phụ Huynh Tự Phục Vụ (PSS) để kiểm tra sự tiến bộ của học sinh và sử dụng các ứng dụng liên lạc khác của trường. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các sự kiện trực tuyến để xây dựng các mối quan hệ cộng đồng và trường học mạnh mẽ. Khi điều kiện sức khỏe và cho phép, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ đưa đón và giữ trẻ. Thông tin sẽ được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin và nguồn lực về các mối quan hệ đối tác khác của quận và cộng đồng để giúp đỡ các gia đình thông qua trung tâm tài nguyên của gia đình. Vui lòng liên hệ với Carolyn Spahr, Ban Liên Lạc Tham Gia Gia Đình để được giúp đỡ hoặc thông tin theo số 682-867-0100 hoặc qua email cspahr@aisd.net.

Cơ Hội Ra Quyết Định

Cha mẹ/phụ huynh được hoan nghênh tham gia Nhóm Tham Gia Gia Đình (FET) hoặc Ủy Ban Ra Quyết Định Dựa Trên Hiện Trường (SBDM) để giúp lập kế hoạch, xem xét và cải thiện các kế hoạch gắn kết gia đình và cải thiện khuôn viên trường. FET chịu trách nhiệm cho sự phát triển chung của kế hoạch cho các sự kiện tham gia của gia đình bao gồm giáo dục phụ huynh, các sự kiện học tập và cộng đồng. SBDM chịu trách nhiệm cùng nhau phát triển kế hoạch cải tiến khuôn viên trường và các quyết định dựa trên trang web khác. Ủy ban Cố vấn dành cho Phụ huynh của Quận Title I là một cơ hội khác để phụ huynh tham gia vào quá trình ra quyết định bằng cách đóng góp ý kiến và xem xét thông tin khảo sát và chính sách về sự tham gia của gia đình Title I.

Cùng với cha mẹ/phụ huynh, chúng tôi phát triển hợp đồng trường học-phụ huynh-học sinh để hướng dẫn cách cha mẹ/phụ huynh, toàn bộ nhân viên và học sinh sẽ chia sẻ trách nhiệm để cải thiện việc học tập và cách nhà trường và cha mẹ/phụ huynh sẽ xây dựng và phát triển quan hệ đối tác để giúp học sinh đạt được tiêu chuẩn cao của Nhà nước. Nếu bạn quan tâm đến việc phục vụ trong một ủy ban, vui lòng liên hệ với Carolyn Spahr, Ban Liên Lạc Tham Gia Gia Đình theo số 682-867-0100 hoặc qua email cspahr@aisd.net.

Giao Tiếp

Giao tiếp là tất cả mọi thứ để giúp học sinh có được một nền giáo dục tốt nhất. Cha mẹ/phụ huynh và thành viên gia đình sẽ được cung cấp thông tin kịp thời. Chúng tôi sử dụng các cách sau để chia sẻ thông tin: Tờ rơi, ứng dụng của lớp, Facebook, trang web của trường, In Touch, marquee, cuộc gọi điện thoại cá nhân và cuộc họp video.

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi tại số 682-867-0100.

Thông tin sẽ được cung cấp, trong phạm vi có thể, bằng nhiều ngôn ngữ và bằng ngôn ngữ mà cha mẹ/phụ huynh có thể hiểu được.

Hàng năm, chúng tôi sẽ phát triển Kế Hoạch Cải tiến Trường (CIP). Kế hoạch này giúp chúng tôi tiếp tục tập trung vào những gì học sinh cần học để thành công ở cấp lớp. Cha mẹ/phụ huynh có thể xem lại Kế Hoạch Cải tiến Trường (CIP). Một bản sao của CIP có thể được yêu cầu thông qua hiệu trưởng của trường. Nếu CIP không thỏa đáng với cha mẹ/phụ huynh, cần gửi ý kiến cho

hiệu trưởng. Nếu CIP vẫn không thỏa đáng sau khi gặp hiệu trưởng, các ý kiến có thể được nộp cho giám đốc khu vực của trường.

Thành Tích Học Tập

Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp vào đầu năm học để giúp quý vị hiểu về Chương trình giáo dục, loại bài kiểm tra nào chúng tôi sử dụng để xác định xem học sinh của bạn có tiến bộ hay không. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các cuộc họp giải thích mức độ thành tích của các tiêu chuẩn học tập đầy thách thức của Tiểu bang.

Bạn có thể yêu cầu một cuộc họp phụ huynh-giáo viên với giáo viên của con mình. Chúng tôi muốn bạn tham gia vào các quyết định liên quan đến việc giáo dục con của bạn và chúng tôi đánh giá cao ý kiến của bạn. Nếu thích hợp, bạn có thể ghé thăm lớp học. Giáo viên của con quý vị sẽ thường xuyên gửi thông tin về kết quả học tập của từng học sinh thông qua báo cáo tiến độ và phiếu điểm. Arlington ISD sẽ gửi báo cáo tiến độ sau mỗi sáu tuần. Ngoài ra, chúng tôi có thể nói về tiến độ học tập của học sinh hoặc bất kỳ mối quan tâm nào thông qua email, ứng dụng lớp học, cuộc gọi điện thoại, v.v. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách con bạn thực hiện bài kiểm tra đánh giá của tiểu bang (STAAR), trong môn toán, ngôn ngữ và đọc từ lớp ba đến lớp mười hai. Từ mẫu giáo đến lớp hai sẽ báo cáo tiến độ thông qua Thẻ Báo cáo Tiêu chuẩn. Ngoài ra, các bài kiểm tra phù hợp với cấp lớp khác sẽ được sử dụng trong lớp mẫu giáo đến lớp hai để theo dõi việc học của học sinh trong môn đọc và toán. Giáo viên của con bạn có thể nói chuyện với bạn về các bài kiểm tra.

Hầu hết các cuộc họp, đào tạo và các cuộc họp trong năm nay sẽ được tổ chức thông qua các ứng dụng video để đáp ứng các khuyến nghị về sức khỏe của cộng đồng. Các cuộc hẹn có sẵn cho các cuộc họp trực tiếp.

Đào Tạo

Học khu của chúng tôi cung cấp đào tạo cho giáo viên, nhân viên hỗ trợ, hiệu trưởng và các nhà lãnh đạo khác về tầm quan trọng của sự tham gia của gia đình và cách làm việc với cha mẹ/phụ huynh như những người cộng tác bình đẳng. Bạn có thể đưa ra ý kiến về loại hình đào tạo phát triển chuyên môn mà bạn muốn xem qua FET, SBDM hoặc Ủy ban Tư vấn Phụ huynh Title I. Vui lòng hỏi Carolyn Spahr, Ban Liên Lạc Tham Gia Gia Đình về việc tham dự hoặc tham gia vào một trong những ủy ban này.